



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๗๖๗

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๗๓๘๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ก.พ.ร.) เสนอเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในด้านการเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor) การกำกับดูแลตามกฎหมาย (Smart Regulator) การส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator, Enabler) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development) รวมทั้งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Data - Driven Organization ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวมถึงให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนฝีมือแรงงานและเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานป้อนสู่ความต้องการของประเทศ

๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค กรณีจัดตั้งราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มเติม โดยให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการจัดตั้งสถาบันฯ ภายในกรอบระยะเวลา ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผลการประเมินปรากฏว่าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อราชการ ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

๓. ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ กรณีกำหนดให้การจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติมต้องมีข้อเสนอยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One - in, X - out) โดยขอให้ข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการเป็นข้อเสนอแทนการยุบเลิก/ยุบรวมหน่วยงาน (One - in, X - out) ซึ่งเป็นไปตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบเพิ่มกรณีการโอนภารกิจหลักให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนเป็นข้อเสนอ One - in, X - out และอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา

/๔. เห็นชอบ ...

